

## เอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่กำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

บริษัท ขอเรียนว่าการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมกับข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติฯ นั้น เป็นการเตรียมขึ้นตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่กำหนดห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีมาตรการตามที่กำหนด ซึ่งต่อมาบริษัทได้ยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ให้จัดกิจกรรมได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ มาตรการต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งมาด้วยนี้ จึงได้จัดเตรียมตามข้อกำหนดฯ และการอนุญาตฯ ดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้มีการออกมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีข้อแตกต่างบางประการจากข้อกำหนดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและการออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังคงทยอยออกมาเป็นระยะและยังมีความไม่แน่นอนอยู่ จึงอาจทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบัติของบริษัทที่ได้จัดพิมพ์และส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมฯ ไปแล้วให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะด้วย ซึ่งบริษัทจะประกาศข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น **ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scg.com](http://www.scg.com)**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางวันทิพย์ เขียรสุนทร หรือ นายคณพศ ผู้ภักดี

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007 หรือ

E-mail address: [corporatesecretary@scg.com](mailto:corporatesecretary@scg.com)